

ข่าวเลขที่ 45

23 พฤศจิกายน 2566

พาณิชย์ตรวจเข้ม ตรวจสอบขนย้ายและผู้ประกอบการรับข้าวเปลือก สร้างความเป็นธรรมเกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีได้สั่งการให้ตรวจเข้มการรับซื้อสินค้าเกษตรและการลักลอบขนย้าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และปัจจุบันอยู่ในห้วงเวลาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกที่กำลังออกสู่ตลาด ซึ่งเกรงว่าเกษตรกรจะถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายข้าวเปลือก จึงได้สั่งการให้สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและนายตรวจจังหวัด ตรวจสอบผู้ประกอบการโรงสีข้าวและท่าข้าวในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการกดราคารับซื้อ มีการหักลดน้ำหนักความชื้นและสิ่งเจือปนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน เปิดเผย อีกทั้ง ได้ยกระดับการตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจทางหลวง ศุลกากร และการท่าเรือในพื้นที่ ตรวจสอบเข้มงวดการลักลอบขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสาร รวมถึงสินค้าเกษตรควบคุมอื่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตของเกษตรกร และทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบในพื้นที่เขตผ่านแดนต้นทางการขนย้าย อาทิ ด้านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ด้านศุลกากรช่องสะง่า จ.ศรีสะเกษ และปลายทางการขนย้ายในแหล่งการค้าที่สำคัญ

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตลอดจนการรับซื้อข้าวเปลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ หากพบว่า มีการกดราคารับซื้อ ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งขอให้แสดงราคารับซื้อและหากมีการขนย้ายสินค้าเกษตรต้องได้รับอนุญาตก่อนทำการขนย้าย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากรับซื้อข้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ จะดำเนินคดีอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือกหรือสินค้าเกษตรอื่น รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๖๙ กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ